

## คำชี้แจง

เอกสารนี้เกิดขึ้นจากความร่วมแรงของอาสาสมัคร ที่ร่วมกันถอดเสียงและตรวจทานในเบื้องต้น ซึ่งบางส่วนยังไม่ถูกต้องสมบูรณ์ตรงตามเสียงที่ ท่านพุทธทาสภิกขุได้บรรยายไว้

ด้วยคุณค่าแห่งธรรมและงานที่ร่วมกันทำในครั้งนี้ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ได้พิจารณาเห็นว่างานธรรมในรูปแบบเอกสารทั้งหมดนี้ แม้จะยังไม่ได้ตรวจทานแก้ไขเนื้อหาอย่างถึงที่สุด แต่ก็ควรที่จะนำออกเผยแพร่ให้กว้างขวาง เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจใฝ่ธรรม จะได้มีข้อมูลที่เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมควบคู่กับเสียงธรรม โดยพร้อมกันนี้ทางทีมงานจะดำเนินการตรวจทานแก้ไขเนื้อหาทางถอดเสียงทั้งหมดอีกครั้ง เพื่อให้ธรรมที่เผยแพร่มีความถูกต้องและสมบูรณ์

เอกสารนี้ไม่สงวนสิทธิ์สำหรับการเผยแพร่เป็นธรรมทาน หากพบข้อควรแก้ไขปรับปรุงสามารถแจ้งมาได้ที่ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญตามที่อยู่ติดต่อด้านล่างนี้

### หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

สวนวชิรเบญจทัศ ถนน นิคมรณไฟสาย ๒ แขวง/เขต จตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

โทร ๐-๒๙๓๖-๒๘๐๐ โทรสาร ๐-๒๙๓๖-๒๙๐๐ E-Mail: [archives@bia.or.th](mailto:archives@bia.or.th)

รหัส	4125241204000	รายชื่อ	อบรมนักเรียนวัดธารน้ำไหล เนื่องด้วยวันพ่อแห่งชาติ
วันที่แสดง	04/12/2524	ชื่อเรื่อง/ชุด	
ผู้ถอด	ศรีสุภา ชัยมงคล	ผู้ตรวจทาน	วิระชัย พิพัฒน์รัตนเสรี
หมายเหตุ	นาทีกี่ 20.04 เมืองปี ดาน คำในวงเล็บ = เสียงนอเรียน		

วันนี้เราปร๊ ชุมกษเป็นพิเศษ ตามความขอร้องต้องการของทางการ ต้องให้ทำอ ไรที่มีปร๊ โยชนั เพื่ออุทิศบุญกุศลให้ ในหลวง ให้พวกเรารู้เลี่ยนั วันนี้ไม่ใช่มาพูดกษอย่างธรรมดาเหมือนครั้งก่อน ๆ มาพูดกษเพื่อเป็นที่ร ลึก หรือให้ทำเป็นบุญกุศลอุทิศให้ในหลวง เราจึงตั้งใจทำให้ดี เด็กบางคนไม่รู้ว่ ในหลวงคืออ ไร ไม่รู้ว่ทำ ทำไมนั มานังงอยู่มานังงอยู่คอยคุนั เด็วจั มีเด็กบางคนนังงเพรวั มฆไม่รู้ว่ทำ ทำไม ในหลวงคืออ ไร ทำ ทำไม ไม่สนุก มฆมานังงอ้าว, คอยคุนั ใครจั นังงก่อนใคร หรือบางคนมฆกั นังมงอ ไรต่ออ ไรเลี่ย มฆไม่ได้ฟังมีแต่จั พุดกษ

เราพุด เราขณัพุดเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ในหลวง ข้อแรกเลย จั พุดว่ ในหลวงคือใคร ใครตอบได้ยกมือเลย ยกมือให้สูงเลย ในหลวงคือใคร อ้อ, ทังโรงเรียนตอบได้ ๒ คน ดิจจริง ทังโรงเรียนตอบได้ ๒ คน อ้อ, ๓ คน อยเพื่อน นังตอบได้ อ้าว, คนนี้อยู่ใกล้ดี ในหลวงคือใคร (ปร๊ मुखของปร๊ เทศครษ) อ้อ, คือปร๊ मुखของปร๊ เทศ ใครอีก ใครอีก เมื่อคั ก็ยกมือทางโน้น ใคร ในหลวงคือใคร (พร๊ เจ้าแผ่นดินครษ) พร๊ เจ้าแผ่นดินอิม, เกือบจั ไม่ได้ตอบเลย อ้อ, ในหลวงคือในหลวงแท้ ไม่มีทางผิด จำเป็นอย่างไร ที่เราจั ต้องมีในหลวง ไม่มีไม่ได้หรือ จำเป็นอย่างไร ที่ต้องมีในหลวง ใครตอบได้ยกมือ ชูให้สูงเลย จำเป็นอย่างไร อ้าว, นี่ตวใหญ่ ๆ ตอบไม่ได้ อ้าว, จำเป็นอย่างไร คนนี้อีก คนนี้อีกแท้ (เพรวั เป็นที่ยึดเหนี่ยวของปร๊ ชาชนทังปร๊ เทศครษ) เออ, นี่ เก่งนั ในหลวงเป็นจุดศูนย์รวม ถ้าไม่มีจุดศูนย์รวมเราก็อยู่กษอย่างกรั จดกรั จาย ไม่สามคคิ ไม่รคใคร ไม่พร้อมเพรียงกษทำอ ไร หรือถ้าว่ราท้ เล้า กษ เรากัทำลายกษ แต่ถ้าว่เราเห็นแก่ส่วนรวม เห็นแก่จุดศูนย์รวม เราจั ไม่ท้ เล้า กษ หรือว่ท้ เล้า กษ แล้วเรากัดีกษได้ ถ้าวุดอย่างผู้ใหญ่พุดนั ไม่ใช่พุดอย่างเด็ก ๆ พุด เช่นว่ ถ้าว่ ฐบาลท้ เล้า กษ ฐสถานั หรือว่ ทหารท้ เล้า กษ ฐบาล แบบนี้ ก็ถ้าว่เห็นแก่ในหลวง เขากัไม่ฆ่าฟันกษ เพรวั เห็นแก่ในหลวง เขากัไม่ฆ่าฟันกษ ในภายใน ปร๊ เทศชาติก็รอดไปได้ ทุกอย่าง ถ้าว่ มฆจั อยู่อย่างด้อย่าง มฆคง มฆต้องมีจุดศูนย์รวม เธอไปสภกคคอถอถอ มฆมีจุดศูนย์รวม ไร่ร้างกายของเรา ทังร้างกายนี้ มฆมีจุดศูนย์รวม อยู่ทีตรงไหน ใครตอบได้ อ้าว, คนไหน อยู่ตรงไหน จุดศูนย์รวมของร้างกาย (หจใจ) หจใจ คนนี้ลั (หจใจครษ) อ้าว, คนโน้น โน้น (หจใจครษ) หจใจทังนัเลย ตอบตามกษนั หึ หึ, ใครบอก รู้มาจากไหน ใครบอก ว่รวมทีหจใจนี้ ใครบอก หือ, (เพรวั หจใจเป็นสิ่งที่สำคัญทีสุดในร้างกายครษ) อ้าว, ใคร ใครอีก ใครอีก ยกมือสิ ใครรู้ ยกมือ ยกมือสิ ใครรู้ ส่วนทีสำคัญทีสุด ซึ่งบคกษทุก ๆ ส่วน บคกษทุก ๆ ส่วน สัการได้ทุกส่วน เขาเรียกว่ มฆสมอง มฆสมอง รขควมรู้สึก แล้วจั สัให้ทำ หรือว่จั บคกษบคษา ให้ทังกาย ทังร้างกายนี้ ให้มฆทำ หจใจนัเป็นทีรวมสับเลือด สับเลือด รวมเลือด นังมฆเป็นเรื่อที่ เลือด เรื่อเนื้อหนสมาก ถ้าวสมองนังมฆ

เป็นเรื่องจิตใจมาก สมองเป็นที่เกิดขึ้นของจิตใจ ทุกคราว ทุกคราว ก็มันจ้ ต้องเกิด เกิดแล้ว มันก็สัสสิ ไรต่อ  
อ ไรได้ให้ทำได้ มีอำนาจ ทุกอย่างไปรวมจุดอยู่ที่สมอง ที่มันสมอง หอสมอง แต่ว่าบางคนเขาก็พูดว่า ที่หอใจ มี  
ในหนังสือ ในคหภีร์ ในตำรา ก็ว่ามีเหมือนกษ ตำราในพรี คหภีร์ ก็ว่ามีหอใจเป็นศูนย์รวม คือเขาเอาหอใจกษ  
มันสมองเป็นสิ่งเดียวกษเสีย เมื่อก่อนนี้ แต่เวลานี้เราค้นคว้าศึกษา สมณนี้ถือว่าหอใจ หอใจอยู่ฝ่ายร่างกาย  
มันสมองอยู่ฝ่ายจิตใจ ต้องมีจุดศูนย์รวมที่สำคัญที่สุด ต้นไม้ต้นหนึ่ง ตรงไหนเป็นจุดศูนย์รวม หือ, ใครตอบได้  
ต้นไม้ต้นหนึ่ง ตรงไหนเป็นจุดศูนย์รวมของต้นไม้ทั้งหมด ตรงไหน (รากครษ) ราก หือ, ไหน ใครอีกยกมือสิ หือ,  
อ้าว, ใครอีก รากมันมากมาย จ้ เป็นจุดศูนย์รวมอย่างไร รากมีมากมายเหลือเกิน นขไม้ไหว จุดศูนย์รวม ก็ต้องมี  
หน่วยเดียว สิ่งเดียว อยเดียวแท้ อ้าว, ใคร ใครว่าอ ไรเป็นจุดศูนย์รวม ของต้นไม้ คนโน้น คนโน้น (เมล็ด  
ครษ) เมล็ด หือ หือ, ยขไม้ทงมีลูกเลย มีเมล็ดได้อย่างไร อ้าว, คนนี้ (รากแก้วครษ) รากแก้ว อือ, ค่อยยชช่นนี้ ว่า  
รากแก้ว ไปตตตรงไหน มันตายเลย หือ, ไปตตตรงไหน ตาย ไปตตตรงไหน ตตเท่าไรก็ไม่ตาย ไปตตตรงไหน  
ตตทีเดียวก็ตาย ตรงไหน หือ, (เปลือกครษ) ที่เปลือก หือ หือ, ไม้รูนี้ นี้ เอาเปลือกออกหมดมันก็ยขไม่ตาย อ้าว, ไป  
ตตตรงไหน ที่เดียว ตตตรงนั้นแล้ว ตาย ตรงไหน (ที่ราก) ที่ราก อือ, ราก ตต เอาทำลายเสียมากมาย ไม่เห็นตายเลย  
เออ, ตรงไหน ใครเคยถอน ถอนบข ใครเคยถอนสายบข ตรงไหนที่เป็นรวมของสายบข หือ, ตรงไหน (ที่หอ  
ครษ) อือ, ที่หอ นอกนั้นไม่เอาไหนทงนั้น หลายสิบคนไม่เอาไหนทงนั้น ไม้รูว่าบวมบวมรวมหอตรงไหน มันเกิน  
ทงนั้น มันดีแต่กินเลย ๆ เหมือนกษหมู มันไม่ต้องรู้ว่า อ ไรเป็นอ ไร นั้นแท้ มันเหมือนกษบข ทุก ๆ สายมัน  
รวมอยู่ที่หอ ถ้าเราทำลายที่หอแล้ว มันก็ตายหมดทุกสาย ต้นไม้มันก็มีหอที่รวมเหมือนกษแท้ ตรงโคน ตรงที่  
รวม ถ้าทำลายตรงนั้นแล้ว มันก็ตายทงต้น รากก็ตาย ใบก็ตาย กิ่งก็ตาย เราต้องมีหอหน้า คือจุดรวม ในบ้านเรือน  
ของเรา บ้านหนึ่ง บ้านหนึ่ง ทุก ๆ บ้าน มันมีอ ไรเป็นจุดรวม อ้าว, เธอ มาอีก เธอมาอีก มา อ้าว, มีอ ไรเป็นจุด  
รวม อ้าว, คนนี้ตอบที (มีพ่อครษ) อ้าว, คนนี้ตอบที (พ่อแม่) พ่อแม่ อือ, เอาสิ มันแล้วแต่พ่อหรือแม่แท้ คน  
ใดคนหนึ่งแท้ เป็นผู้ที่รับผิดชอบทั้งหมด จดการทั้งหมด ดูแลทั้งหมด แล้วแต่บ้านใคร พ่อเป็นใหญ่ หรือ แม่  
เป็นใหญ่ แต่ต้องมีจุดรวม

เราจ้ ต้องปรี พฤติอย่างไร ต่อผู้ที่เป็นจุดรวม เราต้องปรี พฤติอย่างไร หือ, มีพ่อเป็นจุดรวม  
เราจ้ ต้องปรี พฤติต่อพ่ออย่างไร อ้าว, ม่หมด ม่หมด ม่หมด อ้าว, อ้าว, (ทำความเคารพครษ) ต้องทำความ  
เคารพ หือ หือ, นั้นไหวแต่พ่ออย่างเดียวเลยหรือ อ้าว, ทำอย่างไร (เชื่อฟังครษ) อ้าว, ทำอย่างไร (เชื่อฟังครษ) อ้าว,  
ทำอย่างไร เอาสิ ถ้าเชื่อฟังจริงก็ ดีแท้ เราว่าเด็ก ๆ ไม้คือ อย่างเดียวพอ เด็กทุกคนทุกคน ไม้คืออย่างเดียวพอ  
คนที่ไม้คือ นี้ เชื่อฟัง หรือ ไม้เชื่อฟัง หือ, คนที่ไม้คือเป็นคนเชื่อฟังหรือ ไม้เชื่อฟัง หือ, (เชื่อฟังครษ) หือ, เชื่อฟัง  
เด็กที่มานี่ รู้อย้ เชื่อฟังต่อหน้าหรือเชื่อฟังลขลขสิ หือ, คนเล็กที่สุด เชื่อฟังต่อหน้าหรือ ลขลข ไม้เชื่อฟัง  
อ้าว, เชื่อฟังต่อหน้าหรือลขลข ใครตอบได้ (ทงต่อหน้าแล ลขลขครษ) อืม, เชื่อฟังทงต่อหน้าแล ลขลข  
เราจ้ ไม้ทำอ ไรให้ผิดคำสั่งหรือความปรี สงค์ของพ่อ ทงต่อหน้าแล ลขลขเขาจ้จ้ เรียกว่าเชื่อฟัง คนที่เชื่อ  
ฟังพ่อแม่ัน ทำ ทำช้ได้หรือ ไม้ได้ หือ, ได้หรือ ไม้ได้ อือ, ที่นี้ยกมือได้มากัน อืม, ค่อยยชช่นนี้ ที่นี้ ไม้ม่อ  
กษมากเกินไป อ้าว, คนที่เชื่อฟังพ่อแม่ ทำช้ได้หรือ ไม้ได้ หือ, (ไม้ได้ครษ) เหตุไรจึงทำไม้ได้ เหตุไรจึงทำ  
ไม้ได้ หือ, (เพรว พ่อแม่ห้ามไว้ครษ) เออ, เพรว พ่อแม่ห้ามไว้ พ่อแม่ใครใช้ลูกให้ทำช้ ยกมือ พ่อแม่ใครใช้ลูก  
ให้ทำช้ อืม, พ่อแม่ใครใช้ลูกให้ทำดี หือ หือ, ที่นี้ ไม้ต้องคิด ตอบได้หมดทุกคนเลย ไม้มีใคร ไม้เอาไหน เอา



หรือเป็นทุกข์ หึ หึ, ฐักข อ้อ, ปันสุข หรือเป็นทุกข์ (เป็นทุกข์ครษ) อ้าว, เป็นทุกข์ เรื่องอ้อ ไร ตอบไปเลยเป็น  
ทุกข์เรื่องอ้อ ไร หึ หึ, ตอบไม่ได้อีกแล้ว อ้อม, กำลขเป็นทุกข์ (เที่ยวลขของวตครษ) อ้อ, ไม่ได้ไปลขของวต กำลข  
เป็นทุกข์ กำลขเป็นทุกข์อยู่อย่างไร เมืองบี คาน กำลขเป็นทุกข์อยู่อย่างไร ใครตอบได้ (เพราะ ว่าตำราวจนุกจข  
ครษ) เมื่อ เมื่อทำไม่ดี แล้วตำราวจนขมก็เป็นทุกข์แหละ ถ้าว่าอย่าทำขะ ตำราวจก็ไม่ต้องจขก็ไม่ต้องเป็นทุกข์ วน  
ก่อนตำราวจขใครตาย ที่เมืองบี คาน ๒-๓ คน หือ, นัษเป็นทุกข์ หรือเป็นสุขล (เป็นทุกข์ครษ) อ้อ, ช่วยกข  
รั วสเถอ อย่าให้ต้องมีเลข บ้านใครนอนไม่ต้องปิดปรี ตุเรือนบ่าง หือ, บ้านใครนอนไม่ต้องปิดปรี ตุเรือนบ่าง  
บ้านใคร บ้านใคร หึ หึ, บ้านใครที่นอนไม่ต้องปิดปรี ตุเรือนบ่าง บ้านใคร หือ, บ้านใคร คนนี้พูดสิ เรอนัษ  
แหละ พูด บ้านใครล บ้านเธอเธอ นอนไม่ต้องปิดปรี ตุเรือนเธอ ปรี ตุมีหรือไม่มีล (ไม่มี) อ้าว, ไม่มี ตลก  
ใหญ่เลย บ้านเราไม่มีปรี ตุเลยนอนไม่ต้องปิดปรี ตุเรือน หึ หึ, เขาหมายถึงบ้านที่มีปรี ตุแหละ บ้านที่มีปรี ตุ  
บ้านใครนอนไม่ต้องปิดปรี ตุ เหตุไรเราจึงต้องปิดปรี ตุ อ้าว, ใครตอบได้ เหตุไรจึงต้องปิดปรี ตุ หือ, เหตุไร  
(กลขขโมยจ ขันบ้านครษ) เออ, ขโมยขึ้นบ้าน เตือคร้อนหรือไม่เตือคร้อน (เตือคร้อน) ขโมยมาลขของของเรา  
เราเตือคร้อน เราไม่ยอกเตือคร้อน เราจึงต้องปิดปรี ตุ ถ้าไม่มีขโมย ต้องปิดหรือไม่ต้องปิด (ไม่ต้องปิด) หึ หึ,  
ถ้าไม่มีขโมยก็ไม่ต้องปิด ก็ไม่ลำบากไม่ลำบากน ถ้าไม่มีคนทำขะก็ไม่ต้องลำบาก ถ้ามีคนทำขะคอยเบียดเบียน  
แล้ว ก็ต้องลำบาก นี่แหละ ความลำบากของเราทุกคน ทุกคน คือว่าเรากำลขกลล อยู่ด้วยความกลล ว่าจ ถูกทำร้าย  
บ่าง จ ถูกขโมยของบ่าง จ อ้อ ไรบ่าง นี้เราเตือคร้อน นี่แหละ จึงเห็นว่าผู้กร ทำขะทำให้ตัวเองก็เตือคร้อน ผู้อื่น  
ก็เตือคร้อน ผู้ทำขะ ตัวเองเตือคร้อน คนทำขะนั ใครชอบบ่าง คนที่ทำขะนั ใครชอบบ่าง ไม่มี คนที่ทำขะนั ผิ  
ชอบหรือไม่ชอบ (ไม่ชอบ) ฐักได้อย่างไรว่า ว่าผิไม่ชอบคนทำขะ ฐักได้อย่างไร คนทำขะเทวดาชอบหรือไม่ชอบ  
(ไม่ชอบ) ผิแข่งคำ คนแข่งคำ จ ทำให้เป็นอย่างไร ถ้าผิก็แข่งคำคนก็แข่งคำ คนนัษจ เป็นอย่างไร หือ, (ช่วย  
ครษ) ช่วย หึ หึ, ผิแข่งคำ คนแข่งคำ ทำให้ช่วย ทำให้ช่วย คือ บาบ คือ เสื่อมเสียไม่มีความเจริญ ไม่มีความเจริญ  
เมื่อเราไปลขของของเขามา นั ผิแข่งหรือผิขม (แข่งครษ) คนแข่งหรือคนขม (คนแข่ง) อ้อ, เมื่อคนที่ไปลขของ  
เขามา จ ถูกแข่ง ฐักผิก็แข่ง ฐักคนก็แข่ง เราก้แข่งเหมือนกข หึ หึ, ผิแข่งคำ คนแข่งคำ ทำให้ช่วย เคยพูดกขนี้  
เรื่องนี้ คนนี้เคยฟัง จำได้ไหม หือ, ถ้าผิขมคำ คนขมคำ ทำให้ หึ หึ, ทำให้รวย ผิขมคำ คนขมคำ ทำให้รวย ผิแข่ง  
คำ คนแข่งคำ ทำให้ช่วย อ้าว, ใครชอบช่วย ยกมือ อ้อ, ใครไม่ชอบช่วย อ้อ, หมดเลย หมดเลย เวลานี้ ช่วย  
หรือไม่ช่วย หือ, ช่วยหรือไม่ช่วย (ไม่ช่วย) ไม่ช่วย ดี ดี ดี ดี ไม่ช่วย สอบไล่ได้หรือสอบไล่ตก (ได้ครษ) หึ หึ,  
ช่วยก็คือ มข ไม่เจริญ มขมีแต่เสื่อมลง เสื่อมลง เสื่อมลง ไม่เท่าไร ก็ต้องฆ่าตขตายแหละ หรือว่าตำราวจขตาย  
แหละ หรือเราฆ่าตขตายแหละ เพราะ มขช่วย มขเหลือเกิน มข มขไม่มีอ้อ ไรดีเลย เออ, เรากลขช่วย คือ กลล  
باب นัษเอง กลลباب คือ กลลช่วย ช่วยก็คือ บาบ บาบ ก็คือช่วย บอกกขให้รู้ท้อ ๆ บาบนัษแหละ ก้วดที่بابนัษ  
แหละ ชาวบ้านเรียกว่า ช่วย คนจ ช่วย ก้จ ไม่มีมีความเจริญ จ ต้องทำงานไม่ได้ผล จ ต้องเจ็บ จ ต้องไข  
จ ต้องเพื่อนเกลียดท้บ้าน หึ หึ, เพื่อนเกลียดท้บ้านนี้ ดีหรือไม่ดี จ อยู่ที่ไหนล เรา ถ้าเพื่อนเกลียดท้บ้าน เรา  
จ อยู่ที่ไหน เราก้ต้องทนกัหน้า ทนความล อย ทนความแค้นใจอยู่นัษแหละ เราอุตสาห์เล่า อุตสาห์เรียน นี้ก็  
เพื่อจ ทำให้มขดี เพื่อจ ทำให้มขถูก ก้จ ได้มีแต่ ผิขมคำ คนขมคำ เทวดาขมคำ ทุก ๆ คนขม ทุก ๆ คนขม  
แม้แต่ผิก็ยขม มขจ ไม่ดีได้อย่างไร ถ้าผิขมก็แข่ง แล้วมขจ ไม่เลวได้อย่างไร เพราะ จ นัษ อย่าให้ผิแข่ง อย่า  
ให้ผิสาป สมหน้าหน้า คนสอบไล่ตก ช่วยหรือ รวย (ช่วย) หึ หึ, สอบไล่ตกก็ช่วย เหตุไรสอบไล่ตก หือ, เพราะ

เหตุใด จึงได้สอบไล่ตก ใครรู้ หือ, (เหลวไหล ไม่ตั้งใจเรียนครช) เหลวไหล เหลวไหลไม่เรียน เป็นคนเหลวไหล การเหลวไหลในการเรียน นี้เรียกว่าการทำชัหรือทำดี หือ, เหลวไหลในการเรียนนี้ เรียกว่า ทำชัหรือทำดี (ทำชั) อือ, ฉั นั้นเราอย่าเหลวไหลในการเรียน เราไม่ถามแล้วว่าใครเหลวไหลในการเรียน เราไม่ถามเพร่า เตี้ยวจั หลอกเรา เราไม่ต้องถาม มีแต่พูดจริงหรือ มีแต่พูดจริงหรือ พูดจริง ถามว่าใครเหลวไหล ในการเรียน หึ หึ, ไม่มีใครยกมือ แล้วทำไม่มีคนสอบไล่ตกสิ นั้นแหละ หลอกเราแหละ ฉั นั้นเราไม่ถามเพร่า อ้อ ไร ถ้าเธอ หลอกเรา เราก็ไม่ถาม

เอาสิ ขอให้ทุกคนขยขในการเรียน เรายชอยู่ในวัยที่ต้องเรียน เรายชเป็นเด็ก เราต้องเรียน เราต้องปรขปรุงตอให้ดี ถ้าว่าจิตใจมขไม่ดี มขก็พาไปทำชั คราวนี้เรารเรียนให้รู้ว่าอ้อ ไรดีอ้อ ไรชั แล้วก็บชขจิตใจให้ทำแต่ ที่ดี นี้แหละ ปรั โยชนของการเล่าเรียน ปรั โยชนของโรงเรียน จั ทำให้พวกเธอเป็นคนที่ดี ในอนาคต ถ้าคนทุกคนในโลกดี โลกนี้จั ดีหรือไม่ดี หือ, (จั ดี) เพร่า คนทุกคนในโลกมขดี โลกก็เป็นโลกที่ดี ถ้าคนทุกคนในโลกมขชั โลกนี้ (ชั) นั้นแหละ รู้ไว้เถอ โลกนี้จั ดีหรือจั ชั มขเพร่า ว่า คน คนในโลกมขดีหรือมขชั ฉั นั้น เรามีชีวิตอยู่บน โลกนี้ กขเพื่อช่วยกขทำความดี ให้โลกนี้มขดี ให้โลกมขเต็มไปด้วยคนดี ด้วยความดี ด้วยของดี ด้วยสิ่งที่มี ปรั โยชน ก็ได้เป็นสุข วนนี้ช้อมความเข้าใจกขว่าเรา ต้องทำความดี ต้องทำความดี ถ้าเป็นมนุษย์ ต้องทำความดี เราต้องรวมกข ทำความดี เราต้องมีหชน้ำ สำหรับควบคุมให้เราทำความดี ชอุงให้เราทำความดี เป็นตออย่างให้เราทำความดี การที่จั ทำความดี มีอ้อ ไรอย่างเดียวพอ การที่จั ทำความดี เป็นคนดี มีอ้อ ไร อย่างเดียวพอ อือ, พูดเมื่อกี้ ลืมแล้ว (เชื่อฟังครช) หึ หึ, เราไม่ได้ว่าเชื่อฟัง เราว่าอ้อ ไร (ทำให้ผู้อื่นไม่เดือดร้อนครช) อือ, นั้นชั ถ้าเราจั ดี มีอ้อ ไรอย่างเดียวพอ เราว่าเด็ก ๆ มีอ้อ ไรอย่างเดียวพอ หือ มีอ้อ ไร (เชื่อฟังพ่อแม่ครช) อือ, เราว่า เด็ก ๆ ไม่ดีอ้อ อย่างเดียวพอ ไม่ดีอ้อ อย่างเดียวพอ ขออย่างเดียวไม่ดีอ้อ ไม่ทำปรั พฤติพิค คำสสอนหรือความปรั สงค์ของบิดามารดา ครูบาอาจารย์ ของศาสนา ไม่ฆ่า ไม่จ โมข ไม่ปรั พฤติลวงเกินของรชของผู้อื่น ไม่โกหกหลอกลวง ไม่ค้มน้ำเมา ไม่ทำสิ่งที่มีชั ทำให้ตอเองก็เดือดร้อน ผู้อื่นก็เดือดร้อน ให้ ปรั กาศสงครามกขความดี ความดีเป็นมาร เป็นศชรู ของเด็ก ๆ ทุกคน ความดีทำลายเรา ทำลายเด็ก ๆ ทุกคน จึงเป็นมาร ความเชื่อฟัง ปรั พฤติดินั้น เรียกว่าเป็นพร้ มาค้มครองเรา เราอย่าชอบมาร เราจงปรั กาศสงครามกขมาร คือ ความดี เอาความดีออกไปเสียให้หมด เชื่อฟังพ่อแม่ ก็คือไม่ดี แล้วเชื่อฟังท้ต่อน้ำแล้ว ก็ ลขหลช นี้ ทบทวนให้ดีเถอ พูดแล้ว พูดมาแล้ว

อ้าว...ถามปัญหาที่ยากที่สุดชช้อเถอ ใครไม่แก้ กั เกร ต้องตอบได้ ถามว่าเรานี้เกิดมาทำไมกขเกิดมาทำไมกข เกิดมาทำไมกข ใครตอบได้ หึ ๆ คน โน่น คน โน่น คนนี้ เกิดมาทำไม (...)...เป็นบุตรที่ดี พุดกขหลายหน เป็นบุตรที่ดี คือผู้ที่ เกิดมาเพื่อทำบิดามารดา... ให้สบายใจ ตอนนีมข ไม่ได้ทำ ไม่ใช่ทำแต่ให้พ่อแม่ของเรา สบายใจคนเดียว มขต้องทำ มากกว่านั้น เราจั ต้องทำอ้อ ไรอีก นอกจากทำให้พ่อแม่สบายใจ เราจั ต้องทำอ้อ ไรอีก อ้อ ไรอีกหือ ... (ทำความดี) อือ...ทำความดี ทำเท่าไร ทำแบบไหน ทำอย่างไร ทำที่ไหน หือ...ว่าไปเลย

อ้าว, ถามปัญหาที่ยากที่สุดขอเธอ ใครไม่มั่งคงตอบได้ ถามว่า เรายี่เกิดมาทำ้อ ไรกษ เกิดมาทำ้อ ไรกษ ใครตอบได้ คนนั้นๆ (เกิดมาเพื่อทำความดีครช) อ้อ, นี่คนนี้ เกิดมาทำไม (ทำให้พ่อแม่สบายใจ) นัษ บุตรที่ดีนี้ มฆพุดกษหลายหน บุตรที่ดี คือผู้ที่เกิดมาทำบิคารมารดาให้สบายใจ แต่นี่มฆไม่ได้ทำ ไม่ใช่ทำแต่ให้พ่อแม่ของเราสบายใจคนเดียว มฆต้องทำมากกว่านัษ เราจ้ ต้องทำ้อ ไรอิก นอกจากทำให้พ่อแม่สบายใจเรา ต้องทำ้อ ไรอิก (ทำความดีครช) อ้อ, ทำความดี ทำเท่าไร ทำอย่างไร ทำที่ไหน หือ, พุดมาเลย อ้าว, ทำไมตอบไม่ได้สิ ทำให้พ่อแม่สบายใจ มฆอยู่ที่พ่อแม่ อ้าว, คนนี้ มฆยไม่พอ ต้องทำมากกว่านัษอิก ทำอย่างไร ทำให้คนท้สโลกพลอยได้รัชปรี โยชนั ให้คนท้สโลกพลอยได้รัชความเป็นสุขสบายใจ เราทำให้โลกนี้มฆดีก็แล้วกษ แหฬ แล้วคนอยู่ในโลกเขาก็ได้รัชปรี โยชนัเอง คนที่ทำความช้ช ทำแต่ความช้ชอย่างเดียว อยู่ในโลก เขาเรียกว่าต้ออ ไรนี้ คนที่ทำแต่ความช้ชอย่างเดียวยเลย ในโลกนี้เขาเรียกว่าต้ออ ไร ต้ออ ไร หือ, (ตมารครช) ตมาร ต้ออ ไร หือ, ต้ออ ไร (ตมารครช) ต้ออ ไร (ตมารครช) อ้าว, ตอบตามกษหมด ต้ออ ไร (ตมารครช) อิม, นี้ก็ตอบตามกษหมด คล้าย ๆ กษ ต้ออชรียั เคยได้ยินไหม หือ, ต้ออชรียัในโลก ต้ออชรียัในโลกล คนที่ทำแต่ความช้ชอย่างเดียว ต้ออชรียั ก็แปลว่า มฆน่าเกลียดน่าช้ชที่สุดเลย ต้ออชรียัในโลกล นัษหมายความว่า มฆมีแต่ร้าย มีแต่ร้ายทำเดียว เราอย่าทำงานให้ใครเรียกเราแบบนี้ นัษ ไม่เอานั คนที่ทำแต่ความช้ช เขาเรียกว่า ต้ออชรียัในโลกล ที่นี้ถ้าทำแต่ความดีสิ ทำแต่ความดีเรื่อยมาเขาจ้ เรียกต้ออ ไร หือ, เขาจ้ เรียกต้ออ ไร อ้าว, ตอบไม่ได้ ต้ออ ไร หือ, ตรงข้ามกษมารเขาเรียกต้ออ ไร หือ, ที่ตรงข้ามกษมารนั เขาเรียกต้ออ ไร (ต้ออ ไร ครช) อิม, ต้ออ ไร ใครบอก ร้มาจากไหน ตอบถูกที่สุดเลย ร้มาจากไหน หือ, อ่านจากหนังสืออ ไร หรือใครบอก หรือพ่อบอก หรือแม่บอก ถ้าไม่เป็นมารก็ต้องเป็นพรี ถ้าไม่เป็นพรี ก็ต้องเป็นมาร ทำเลวทำช้ชเรียกว่าเป็นมาร ทำดี เรียกว่า เป็นพรี ใครเป็นพรี ยกมือ ใครเป็นพรี หือ, ไม่กล้าแล้วไม่กล้า มฆไม่แน่ใจ มฆไม่กล้า ใครเป็นมาร ใครเป็นมาร ก็ทำช้ชไปแหฬ ใครเป็นพรี ก็ทำดีไปนั ใครเป็นพรี ก็ทำดีอย่างเดียวยเลย ใครเป็นมารก็เอาแหฬ ทำแต่ที่เลวที่ช้ช ไม่เท่าไรดำรวจิงตายเพร่า เขาไม่ต้องการมารในโลกลนี้ เขาเก็บหมดแหฬ เรามีโอกาสเป็นพรี นั เราอุตสาหัทำดีเราได้เป็นพรี นั แล้วเราก็จ้ ด้นชถือเรา ใคร ๆ ก็นชถือเรา เราเป็นพรี ขึ้นชื่อว่าช้ชแล้วไม่ทำ ทำช้ชเขาเปรียบเหมือนของสกปรก ของเน่า ของเหม็น จี้ จี้เหม็น หรือไม่เหม็น (เหม็น) หือ, นิดเดียว เหม็นหรือไม่เหม็น (เหม็น) นิดเดียวจนแลไม่เห็น เหม็นหรือไม่เหม็น (เหม็น) นัษแหฬ แม้แต่นิดจนมองไม่เห็นก็ยชเหม็น นัษแหฬ เขาเรียกว่าความช้ช ความช้ช แต่ถ้าหอมนั เขาเรียกว่าความดี ถึงนิดหนึ่งก็ดี หอม ถึงมองไม่เห็นก็หอม

วชนัมีความรู้เรื่องว่า เกิดมาทำไม จ้ ต้องทำ้อ ไร ด้ทำความดีแล้ว จ้ ด้ทำตนให้เป็นพรี ใครไหว้ตัวเองได้ คนแบบไหนที่ไหว้ตัวเองได้ หือ, คนแบบไหนที่ไหว้ตัวเองได้เอาสิ ใครเคยไหว้ตัวเองเร็ว ไหว้ตัวเองทำอย่างไร ทำให้คูที่ ไหว้ตัวเองทำอย่างไร ทำมาสิ ใครทำได้ไหว้ตัวเองทำอย่างไร หือ, ทำอย่างไร ทำมืออย่างไร ไหว้ตัวเอง เอ้า, ไหว้ ไหว้ ไหว้ ไหว้กษธรรมดาเหมือนไหว้ผู้อื่น นัษ ไหว้ผู้อื่น ถ้าไหว้ตัวเองทำอย่างไร ไม่ค่อยมีนั มฆไม่ค่อยมี จิงไหว้ไม่เป็น มฆไม่มีอ ไรดี มฆไม่ไหว้ตัวเอง มฆไม่อาจจ้ ไหว้ตัวเอง มฆไม่มีอ ไรให้ไหว้ตัวเอง เลยไม่เคยไหว้เลย ไหว้ไม่เป็น มีแต่ไหว้ผู้อื่น ไหว้ออกไปข้างนอกท้สเพ ไหว้ข้างใน ไหว้ตัวเองนี้ทำไม่เป็น เมื่อเราเป็นพรี แล้ว เมื่อเราเป็นพรี แล้วเราก็ไหว้ตัวเองได้ เมื่อไรเราเป็นพรี เมื่อไรเราเป็นพรี หือ,

เมื่อไร เมื่อไร นี่ตรงใหญ่กว่าเพื่อน เมื่อไร (เมื่อทำความดีใคร) อ้อ, เพิ่งได้ตอบ ตรงใหญ่กว่าเพื่อน นตรงนี้ เพิ่งตอบครั้งนี้ เมื่อทำความดีเราก็เป็นพร เมื่อเราเป็นพร เราก็ไหว้ตัวเอง เมื่อเราทำซ้เราเป็นอ ไร หือ, เป็นอ ไร (เป็นมาร) เมื่อเป็นมารเราจ ทำอ ไรขตนเอง เมื่อเราเป็นมารเราจ ทำอ ไรตนเอง ถ้าเราทำดีเราไหว้ตัวเอง ที่นี้เราทำซ้ขึ้นมาเราจ ทำอ ไรขตนเอง หือ, ทำอ ไร (ทำความดีใครในให้ขตนเอง) ไม่ใช่ ว่าเราจ ทำอ ไรขตนเองนี้ เราจ ทำอ ไรขมม ถ้าเราดีเราก็ไหว้ตัวเอง ถ้าเราซ้เราจ ทำอ ไรขตนเอง หือ, เมื่อเธอรู้สึกว เธอทำซ้ นี้ เธอทำอ ไรขตนเอง หือ, อ้าว, แย่หมดเลย แย่หมดเลย แย่หมดท้โงลงท้ฝูงเลย เมื่อทำซ้นี้ ทำอ ไรขตนเอง เขาเรียกว่าดีคนเดียวเอง เขกหอมขเข้าสิ ถ้าขทำซ้ก็เขกหอมขเข้า เขกหขตนเอง ถ้าทำดีก็ไหว้ตัวเอง ถ้าทำซ้เขกหขตนเอง ใครกล้าเขกหขตนเอง ถ้าทำซ้ใครกล้าเขกหขตนเอง ใครเคยเขกหขตนเอง ใครเคยเขกหขตนเอง ไหนพูดสิ ใครเคยเขกหขตนเอง ไม่ค่อยเชื่อหรือ ใครเคยเขกหขตนเอง หือ, หี หี, นี้พูดตามเพื่อนแล้ว เขกหขเรื่องอ ไร เขกหขเรื่องอ ไรเธอ เขกหขตนเองเขกหขเรื่องอ ไร หือ, (ไม่ทราบใคร) อ้าว, ไม่ทราบแล้วตอบทำไม หี หี, หลอกเรานี้ หลอกเรานี้ ให้เพื่อนโห่สขที่ อ้าว, ใครเคยเขกหขตนเอง เขกหขเรื่องอ ไร (ขี้ล้ใคร) ขี้ล้หรือ เมื่อไร เขกหขเมื่อไร เมื่อไรที่เขกหขตนเองที่ล้ เมื่อไร (เมื่อทำความซ้ใคร) อ้าว, เมื่อทำความซ้ ถ้าขจําหนสือไม่ได้ขี้ล้ นึกไม่ออกเขียนไม่ถูก นขแน่แท้ คนบางคนก็เขกหขตนเองเหมือนกข เมื่อมขโงเหลือเกิน มขขี้ล้เหลือเกิน มขเขกหขตนเองเหมือนกข เขาเรียกว่าดีคนเดียวเองลง โทษตนเอง นขแน่แท้ ถูกนขแน่แท้ ดี จั ได้หาย จั ได้หายทำซ้

เราเราพูดกขวันนี้ จั ล้ปีแล้ว อีกไม่กี่ขจั ข้ปีใหม่แล้ว อีกก็ขข้ปีใหม่ หือ, เอ้า, อีกก็ขข้ปีใหม่ หี หี, แล้วกข ข้ ม. ไหนนี้ อีกก็ขข้ปีใหม่ หือ (ย้ล้ใจใคร) ขข้ที่เท่าไร ขข้ที่ ๔ อีกก็ขข้ปีใหม่ อ้าว, ธิขเข้าอ ธิขเข้าอ ธิล้ ความซ้เสียให้หมด ธิขทำความดีไว้ด้นขปีใหม่ หรือใครจอยากให้ปีใหม่เร็วกว่าปีนี้ ใครอยากเร็วกว่าปีนี้ปีใหม่นี้ ใครอยากดีกว่าปีนี้ปีใหม่ใครอยากดีกว่าปีนี้เอาแน่ขอให้ได้ดีทุกคน ๆ ให้ได้ดี ปีใหม่ให้ดีกว่านี้ ให้เรียนดี ให้ปร้ พุทธิดี ให้มีความสุข ไม่ใคร่ใคร่ นมากขึ้น ให้มีความสุขมากขึ้น ใครต้ใจจ ทำดี ใครต้ใจจ ทำดี เอาล้ ที่แล้วมาไม่ต้องพูดถึง ที่แล้วมาไม่ต้องพูดถึง ต่อไปใครต้ใจจ ทำดี นี้แน่ บัญ คนที่ต้ใจว่าจ ทำดี นี้เป็นการทำบุญแล้ว เป็นการทำบุญ คิด คิดว่าจ ทำดี เพียงแต่คิดนี้ก็เป็นบุญแล้ว ถ้าไปทำ ไปทำ ก็ยังจ เป็นบุญมากขึ้น เราจึงคิดว่าจ ทำดี เราก็ได้บุญแล้ว แล้วเราก็จ ทำดีจริง ๆ เหมือนกขที่เราคิด เราก็ได้บุญอีก แล้วเมื่อเราทำแล้ว เราก็มีความสุข นขก็ได้บุญถึงที่สุดเลย ทำบุญนี้ ทำให้ดี ทำดีนี้ คือจ ทำให้ล้ความซ้ ทำบุญเพื่อล้บาป ทำดีเพื่อจ ล้ความซ้ เราคิด แน่อนว่าจ ล้ความซ้ จั ล้บาป ปีใหม่ต้องดีกว่าปีเก่า ขข้ที่ ๕ ธขวาคม เป็นขอ ไร เป็นขอ ไร ขข้ที่ ๕ ธขวาคม เป็นขอ ไร (ขเฉลิมพร้ ขนมพรรษาใคร) อิม, ขอ ไรอีก ขอ ไรอีก หือ, (ขพ่อใคร) ขพ่อ แล้วขอ ไรอีก ก็ขอนามข ขอ ไรต่ออ ไรอีกหลายขข้ ล้แต่ให้ทำดีท้ขข้เลย แต่ที่ว ข้หน้าข้ตา เขาเรียกว่า ขเฉลิมพร้ ขนมพรรษาเราต้องนึกถึงขเฉลิมพร้ ขนมพรรษา ต้จิต ทำดี อุทิศ อุทิศใคร ทำดีขเฉลิมพร้ ขนมพรรษา นี้ทำอุทิศใคร หือ (ให้แก่พร้ เจ้าแผ่นดินใคร) อิม, อุทิศให้แก่พร้ เจ้าแผ่นดิน นขแน่แท้ จั ได้ชื่อว่า มีขเฉลิม เขาส้ให้จุดเทียนคนล้ เล่ม แล้วออกมานอกหลศดา แล้วก็ร้องเพลง สรรเสริญบารมี พร้มกขท้ปร้ เทศเวลา ๒๐.๑๕ น. เวลาย้ล้ หรือ สองท้มล้แก่นาที่ ถือเทียนจุด ร้องเพลงสรรเสริญพร้ บารมีกขทุกคนท้ปร้ เทศ แล้วที่โรงเรียนได้รขคำส้มาหรือขเรื่องนี้ หือ, ที่โรงเรียนนี้ ได้รขคำส้มาหรือขเรื่องนี้ หือ,



ได้รขแล้ว เด็ก ๆ ไม่รู้หรือ เขาให้พร สวดมนต์ สวดชยงโต สวด อุทิศให้พรในหลวง เทียนมีแล้วหรือยห หือ, ใครมีเทียนแล้ว บางคนยหไม่มี ไปหามาสิ ไปขอกยพร ก็ได้ ไม่ก็เล่ม ไปขอกยพร ขอเทียนสขเล่ม ไปจุด สรรเสริญบารมี เวลา ๒๐.๑๕ น. วงที่ ๕ วงเฉลิมพรรษา เฉลิมพร ชนมพรรษาของพร เจ้าแผ่นดิน มีรงให้ชชชง เอาล้ เราพูดกขเรื่อยแท้ เรามาพูดกขก็คร้งแล้ว เรามาพูดกขแบบนี้ก็คร้งแล้ว ตรงโน้นบ้าง ตรงน้บบ้าง ท้หมคน ก็คร้งแล้ว หือ หี หี, ใครจำได้ ปร้ มาณก็คร้งแล้ว หือ, ปร้ มาณ (ปร้ มาณลิบคร้งแล้ว) ปร้ มาณลิบคร้ง ไม่น้อยกว่าลิบคร้ง ล้มหมค ล้มหมค ลิบคร้ง ล้มหมค หี หี, มีอ ไรเหลือบ้าง คร้งแรก แรกที่สุด เราพูดเรื่อง อ ไร คร้งแรก แรกที่สุด พูดเรื่องอ ไร หือ, (พร้ คุณของพ่อแม่ครช) อือ, พร้ คุณของพ่อแม่ พูดเรื่องเราเป็น บุตรที่ดีของบิดามารดา เราเป็นศิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์ เราเป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อน เราเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ เราเป็นสาวกที่ดีของพร้ พุทธเจ้า ใครยหจำได้ น้อยคน น้อยคน นอกน้บบ้างไม่ได้ ไม่สนใจ ล้มหมค อ้าว, ใครยหว่าได้ ๕ ข้อนี้ ใครยหว่าได้ เอ้า, คนนี้ ว่า (เป็นบุตรที่ดีของบิดามารดา เป็นศิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์ เป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อน เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ เป็นสาวกที่ดีของพร้ พุทธเจ้า) อือ, ถูก คนนี้ล้ หือ, ได้ไม่ได้ อ้าว, ว่าเลย (เป็นบุตรที่ดีของบิดามารดา เป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อน เป็นพลเมืองที่ดี ของชาติ เป็นสาวกที่ดีของพร้ พุทธเจ้า ขาดไปหนึ่งน้ ใครรู้ว่าขาดไปหนึ่งน้ เอ้า, ใครอีก เอ้า, คอยฟัง คอยฟัง (เป็นบุตรที่ดีของบิดามารดา เป็นศิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์ เป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อน เป็นพลเมืองดี ของชาติ เป็นสาวกที่ดีของพร้ พุทธเจ้า) หมคแท้ ได้ ๕ อย่างนี้หมคเลย หมคเลย คือ ดีที่สุด ดีที่สุด ไหว้ตัวเองได้ ยกมือไหว้ตัวเองได้ ถึงพูดบ้อย ๆ ก็พูดเรื่อง รู้จข ว่า พ่อแม่คืออ ไร เป็นบุตรที่ดีของบิดามารดา บิดามารดาคืออ ไร บิดามารดาคือใคร บิดามารดา คือใคร หี หี, ใครไม่รู้ยหเกิดมาจากโพรงไม้แท้ ใครไม่รู้ยห บิดามารดาคือใคร คือใคร (พ่อแม่ครช) อ้าว, คือใคร คือใคร หี หี, (ผู้ที่เราให้ความเคารพครช) อ้าว, คือใคร คือใคร บิดามารดาคือใคร (ผู้ที่ให้กำเนิดเรามาครช) เออ, ผู้ที่เกิดเรามา เ่านี้ยหยงมองไม่เห็น ใครไม่ได้เกิดมาจากพ่อแม่ ใครไม่ได้เกิดมาจากพ่อแม่ ใครเกิดมาจากพ่อแม่ หมคเลย ใครเกิดจากโพรงไม้ อ้าว, ทำไมไม่รู้ยหล้ ว่าเรามีบิดามารดาเป็นที่เกิดมา ชีวิตของเราแบ่งมาจากใคร แบ่งมาจากใคร อือ, บางคนไม่รู้ ยหยงชออยู่นี้ ยหยงมองเพดานอยู่นี้ ชีวิตของเราแบ่งมาจากใคร คนนี้ (แบ่งมาจากพ่อแม่ครช) เนื้อนสร่างกายของเราแบ่งมาจากใคร (พ่อแม่ครช) ใครรชเรามากที่สุดในโลก หือ หี หี, คนนี้ยห ไม่รู้ ก็เลยรชตัวเองที่สุดในโลก ใครรชเรามากที่สุดในโลก ทำไมไม่รู้ อ้าว, ใคร (พ่อแม่ครช) รู้ได้อย่างไรว่าพ่อแม่รชเรามากที่สุดในโลก รู้ได้อย่างไร รู้ได้อย่างไร (เพรว่า พ่อแม่ให้กำเนิดเรามา) อ้าว, น้บก็ให้กำเนิด แล้วรู้ได้อย่างไรว่าพ่อแม่รชเรามากที่สุดในโลก เรารู้หือใจของพ่อแม่ได้อย่างไร ดูลูกหมา ลูกแมวก็ได้ ถ้าไม่มีที่ให้ดู ดูลูกหมา ลูกแมว ใครรชลูกมยมากที่สุด แม่ของมยน้บแท้ รชมากที่สุดแท้ เราก้เหมือนกขแท้ ลูกคนก้เหมือนกขแท้ พ่อแม่รชเรามากที่สุด ใครรชเรายจนตายแทนเราได้ ใครรชเรายจนตายแทนเราได้ คนนี้ คนนี้ ใคร (พ่อแม่ครช) เออ, พ่อแม่ น้กดูสิ น้บเรายงลือว่า พ่อแม่มีบุญคุณกขเรามากที่สุด เราแบ่ง ชีวิต เลือดเนื้อ ร่างกายมาจากพ่อแม่ เมื่อเล็ก ๆ เรากินนมหมาหรือกินนมแม่ นมของแม่เอามาจากไหน ใครตอบได้ นมของแม่ แม่เอามาจากไหน เอามาจากไหน (จากเลือดในอกครช) เลือดของแม่กลายมาเป็นนมให้ลูกมยกิน น้บแท้ เรียกว่าเราแบ่งชีวิตเลือดเนื้อมาจากแม่ น้บ เรารชเรายจ รชใครมากที่สุด ในโลก หือ, ใคร หี หี, หมาหรือแมว หือ, ผู้ที่ให้กำเนิดเรามาแล้ว ก้ให้เลือดเรากิน แล้วก็รชเรามากที่สุดในโลก แล้วก้ตายแทนเราก้ได้ ใคร รู้ ทุกคนรู้ คนนี้ยหรู้ คนน้บล้ (พ่อแม่ครช) คนนี้ไม่รู้ น้บเลย ๆ ไม่รู้ ช่วยบอกให้ด้วยน้ เพื่อนช่วยบอกให้ด้วยว่า ใครรชเรามากที่สุดในโลก

เอาล่ะ ขณะนี้เราได้ทำบุญ คือได้ศึกษารูธรรม แล้วเราตั้งใจ ปฏิบัติธรรม แล้วเราก็ได้มีบุญมีกุศล อ้าว, ฟังให้ดีๆ เราได้อุทิศบุญกุศลนี้ไว้ในหลวง ในวงเฉลิมนี้เรา อุทิศบุญกุศลที่สุดที่เราทำได้ ให้บูชาคุณของในหลวง แล้วเราก็ ได้มีจตุรรวมของปรี เทศเราทำดีที่สุดได้แล้วเราทุกคนก็ อยู่กันเป็นสุข เราควรจ้ พอใจเราควรจ้ ใจตัวเองได้เพรา เราได้ทำแต่ความดี

อ้าว, สวดมนต์ สอนห้า ห้า ห้าคำ หนึ่ง ข้าพเจ้าจข หนึ่ง (หนึ่ง) ข้าพเจ้าจข อ , ข้าพเจ้าเป็น (ข้าพเจ้าเป็น) เป็นบุตรที่ดี (บุตรที่ดี) ว่าไป ของ (ของบิดามารดา) สอง (สอง) ข้าพเจ้าเป็น ว่าไป (ศิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์) สาม (สาม) ข้าพเจ้าเป็น (ข้าพเจ้าเป็น) อ้าว, ว่าไป (เพื่อนที่ดีของเพื่อน) สี่ (สี่) ข้าพเจ้าเป็น พลเมืองที่ดีของชาติ) ห้า (ห้า) ข้าพเจ้าเป็น สาวกที่ดีของพร พุทธเจ้า) ด้วยความจริงนี้ (ด้วยความจริงนี้) ขอให้ข้าพเจ้า (ขอให้ข้าพเจ้า) มีความสุข (มีความสุข) ตลอดกาลนานเทอญ (ตลอดกาลนานเทอญ)

นี่เราให้สวดมนต์ ปัดปรี ชุม อ้าว, ปัดปรี ชุม ปัดปรี ชุม ปัดปรี ชุม สวดมนต์แล้ว